

Chúa Nhật II Mùa Thường Niên 19/1/2025

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Bảy (18/1): + Tạ Ơn + Các Linh Hồn
+ LH Hilariô + LH Phêrô (Lễ giỗ)
+ LH Đôminicô

Chúa Nhật (19/1): *Chúa Nhật II Mùa Thường Niên*
(+ 2 LH Anna + Các Linh Hồn)
+ LH Hilariô + Tạ Ơn
+ LH Đôminicô

Thứ Hai (20/1): MTN - Thánh Phabianô & Th. Sêbastinô

Thứ Ba (21/1): Mùa Thường Niên - Thánh Anê
+ LH Hilariô + Các LH Tiên Nhân

Thứ Tư (22/1): MTN - Ngày Cầu Nguyện cho các Thai Nhi
+ LH Hilariô + Các LH Tiên Nhân

Đáp ca: *Muôn thuở, Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.*

Thứ Năm (23/1): MTN - Thánh Vinh Sơn & Thánh Marianne
+ LH Hilariô + Các LH Tiên Nhân

Thứ Sáu (24/1): MTN - Thánh Phanxicô Salê
+ LH Hilariô + Các LH Tiên Nhân

Thứ Bảy (25/1): MTN - Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại

Chúa Nhật (26/1): *Chúa Nhật III Mùa Thường Niên*
3 PM Thánh Lễ Tết tại Nhà Thờ Chính Tòa, Đức GM Kemme Chủ Tế, các LM Việt & Mỹ Đồng Tế

Sách Bài Đọc Năm C: trang 29

Thánh Vinh Đáp Ca: Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

Allêluia, Allêluia: Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta / để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. *Allêluia.*

Tiền Đàng Chúa, Chúa Nhật 12/1/2025
- Thánh Lễ Tiếng Việt \$4,802.00
- Thánh Lễ Tiếng Anh \$1,976.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 26/1/2025
Lời Chúa, Lời Nguyện (Lễ TN thứ Bảy): Trường Việt Ngữ
Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Nhóm PV I
Thừa Tác Viên (CN): Ông Nguyễn Văn Nam, Anh Hà Thanh Phong, Chị Cecilia Đặng, Anh Lê Đức Thanh
Xin Tiền Nhà Thờ, Hướng dẫn (CN): KT Dũng Lạc

Ý Cầu Nguyện Đức Thánh Cha - 1/2025
Cầu nguyện cho quyền giáo dục: Chúng ta hãy cầu nguyện để quyền giáo dục của những người di cư, những người tị nạn và những nạn nhân chiến tranh luôn được tôn trọng và như thế bảo đảm cho việc xây dựng một thế giới tốt hơn.

Tin Mừng Ga 2, 1-11

Phúc Âm: Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Đức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc ném thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại và nói: “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ.” Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Suy niệm: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” Đức Maria, người phụ nữ nhẹ nhàng, kín đáo, tế nhị và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong tương quan với Thiên Chúa. Mẹ luôn tôn thờ, tuân phục và thi hành Thiên Ý. Trong liên đới với anh chị em đồng loại. Mẹ luôn tỏ ra ân cần, mau mắn giúp đỡ. Nhờ sự tận tình, Mẹ đã giúp cho tình thế được biến đổi. Khó khăn đã được vượt thắng. Bình an được hiện diện giữa mọi người. Đức Maria đã sống đúng ơn gọi phụ nữ. Mẹ gìn giữ và làm phát triển nhân phẩm người phụ nữ. Những người phụ nữ hôm nay suy nghĩ gì trước mẫu gương của Mẹ.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, cách sống của Mẹ đã nâng cao giá trị người phụ nữ. Người phụ nữ không phải là một món đồ chơi để thỏa mãn dục tính, nhưng sự hiện diện của người phụ nữ: nét hiền hậu, lòng nhân ái của người phụ nữ giúp cho cuộc sống được tươi mát, an hòa. Xin Mẹ hướng dẫn các anh chị em phụ nữ. Xin Mẹ giúp các chị em phụ nữ biết thăng tiến phẩm giá của mình. Để từ đó, họ đem lại nét duyên dáng xin đẹp cho cuộc đời. Amen.
(TGM Giuse Nguyễn Năng)

Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô
Mục tiêu Địa Phận kêu gọi Giáo Xứ của chúng ta đóng góp là \$455,000. GX của chúng ta đã **quyên góp được \$465,620, 102.3% của mục tiêu.** Từ giờ trở đi, những đóng góp cho chương trình, GX chúng ta sẽ nhận được 80%. Với tất cả những ơn lành Chúa ban, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta một trái tim yêu thương, rộng mở để hy sinh giúp đóng góp cho Địa Phận. Quý ông bà anh chị em nào chưa nhận được thư của Địa Phận, xin liên lạc văn phòng Giáo Xứ.

Thánh Lễ Tết Ất Ty 2025 - Địa Phận Wichita
Thánh Lễ Tết Mừng Xuân Ất Ty do Hội Đồng Mục Vụ Công Giáo Việt Nam Địa Phận Wichita tổ chức cho toàn thể Giáo Phận Wichita vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật ngày 26, tháng 1, năm 2025 tại Nhà Thờ Chánh Tòa, 430 N Broadway St, Wichita, Kansas. Thánh Lễ Tạ Ơn đầu năm sẽ do Đức Cha Carl Kemme và các Linh Mục, Việt & Mỹ đồng tế. Ngay sau Thánh Lễ sẽ có phần Li Xi hưởng thức lộc đầu năm. Trân trọng kính mời mọi người cùng tham dự.

Cám Ơn
Cộng Đoàn Giáo Xứ chân thành cảm ơn Quý Ông Bà Anh Chị Em trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy tuần qua. Dù tuyết rơi thời tiết khắc nghiệt, nhưng với tinh thần tích cực phục vụ CĐ/GX đã đến thực hiện gói Bánh Chưng kết quả tốt đẹp. Nguyên xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang ban mọi ơn lành xuống trên Quý Vị và Gia Đình.

Cám Ơn
Cộng Đoàn Giáo Xứ chân thành cảm ơn Quý Ân Nhân ủng hộ Hội chợ Tết và Tết Ất Ty

ÔB Bác Sĩ Vũ Ngọc Thanh	\$500
ÔB chủ Chợ Thái Bình	\$500
ÔB chủ chợ Thái An	\$500

AC Tuấn & Quyên Nguyễn ủng hộ Lobsters \$850
Nguyên xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang ban mọi ơn lành xuống trên Quý Vị và Gia Đình.

Phân Phối Bánh Chưng Tết Ất Ty, Đợt 3

- Đợt 3 - trước Tết Ất Ty: từ 12 PM thứ Bảy ngày 25/1 đến 5PM thứ Hai ngày 27/1/2025.

Kính mong Quý Bà Con ủng hộ và giới thiệu đến Gia Đình, Bạn Hữu trong công sở gần xa. Cũng xin Quý Vị Order trước, giúp ban tổ chức sắp xếp. Những quý vị nào quên order, xin mua ủng hộ trong những ngày phân phối Bánh Chưng. \$25/bánh. Mọi liên lạc order: Bà Hải 516-0043, Cô Sáng 300-5555, Cô Mai 258-4128. Nguyên xin Thiên Chúa chúc lành cho những công việc Chúng Ta đang thực hiện. Chân thành cảm ơn.

Cách Để Hưởng Ơn Toàn Xá Năm Thánh 2025
Các tín hữu có thể thực hiện một trong các việc sau để lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025:

- 1) Tham dự các cuộc hành hương cấp Giáo phận và các Thánh lễ cử hành Năm Thánh do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
- 2) Kính viếng một trong các nhà Thờ được chỉ định: Nhà thờ Chánh Tòa, và làm một trong các việc sau: sốt sáng tham dự Thánh lễ, tham dự buổi cử hành Lời Chúa, đọc 1 Giờ Kinh Phụng vụ (kinh sách, kinh sáng, kinh chiều), ngắm Đàng Thánh Giá, hoặc lần hạt Mân Côi.
- 3) Thực hiện một việc bác ái.
- 4) Thực hiện các hành vi sám hối qua việc hãm mình hoặc tham gia các việc phục vụ cộng đồng.
- 5) Làm một việc truyền giáo, tinh tâm hoặc tham dự lớp học hỏi về văn kiện công đồng Vatican II hay Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. **LƯU Ý:**

1. Các ân xá được ban với những điều kiện thông thường:
 - Xung tội (tâm hồn trong tình trạng sạch tội trọng)
 - Rước Lễ (trong ngày muốn lãnh ơn toàn xá)
 - Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
2. Có thể lãnh ơn toàn xá lần thứ hai trong ngày, nếu thực hiện một việc bác ái vì lợi ích các linh hồn và có Rước Lễ lần thứ hai trong ngày hôm đó.

Tìm Hiểu Ơn Gọi, Zoom & See
Các sơ dòng Đaminh thuộc chi hội Sisters of Peace sẽ có những buổi tìm hiểu ơn gọi đi tu cho phái Nữ ngày 7-9 tháng 2. Mọi chi tiết về các buổi Zoom meetings (họp mặt qua mạng), xin liên lạc sơ Mai-dung Nguyen, OP 405-248-7027 hoặc mai-dung.nguyen@oppeace.org

Giáo Lý, Việt Ngữ & Thiếu Nhi Thánh Thể Nghỉ Tết
Trường Việt Ngữ, Giáo Lý và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ nghỉ Tết VN thứ Bảy 1/2. Các em sẽ học trở lại vào thứ Bảy ngày 8/2. Kính chúc quý phụ huynh và các em những ngày Tết an vui.

Lịch Trình Sinh Hoat Thiếu Nhi Thánh Thể
Thứ Sáu 24/01 (7:30-8:30PM) - Ca Đoàn Giới Trẻ Tập Hát – St. Elizabeth Hall
Thứ Bảy 25/01 (3:30-5:15PM) - Sinh Hoat Bình Thường
Thứ Bảy 01/02 - Không Có Sinh Hoat

Lịch Trình Sinh Hoat
- 26/1/2025: Lễ Tết cho người Việt Địa Phận Wichita tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 3 PM
- 2/2/2025: Lễ Tết tại Giáo Xứ Saint Anthony lúc 11 AM
- 22&23/2/2025: Hội CBMCG bán quán
- 5/3/2025: Thứ Tư Lễ Tro
- 11-27/3/2025: Cha Xứ và phái đoàn GX đi Hành Hương